



ของขวัญโอท็อป - นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศูนย์โอท็อป และเยี่ยมชมสินค้าชุมชน ก่อนจะมอบนโยบายการดำเนินงานสินค้าชุมชนให้กับส่วนราชการ โดยจะเสนอรัฐบาลให้นำสินค้าชุมชน สินค้าโครงการหลวง มาจัดกระเช้าของขวัญ ที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ อ.เมืองหนองคาย เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน

'ทรงศักดิ์' ดันสินค้าชุมชน-โครงการหลวง ยอดขาย3แสนล้าน-จัดกระเช้าของขวัญ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ อ.เมืองหนองคาย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศูนย์โอท็อป และเยี่ยมชมสินค้าชุมชน

นายทรงศักดิ์กล่าวว่า ย้อนไปเมื่อปี 2544 สินค้าโอท็อป เป็นที่นิยมอย่างมาก มีการผลิตสินค้าชุมชนแทบจะทุกชุมชนทุกจังหวัด แต่มีปัญหาทั้งด้านการตลาด และการรักษาคุณภาพสินค้า กรมการพัฒนาชุมชนได้ผลักดันให้มีการพัฒนาสินค้าชุมชนในทุกรูปแบบ และจัดงานแสดงจำหน่ายสินค้าโอท็อปทั่วประเทศ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับผู้ผลิตสินค้าชุมชนได้นำมาปรับปรุงจนกลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพหลายชนิดมีตลาดรองรับ บางชนิดเป็นที่ยอมรับจนถึงขั้นนำไปขายบนเครื่องบิน ปัจจุบันนี้การจะผลิตสินค้าชุมชนต้องทำตาม

ความต้องการของผู้บริโภค ผู้ซื้อ ไม่ใช่ทำตามใจอยากจะทำ จะเกิดปัญหาขายไม่ได้เหมือนในอดีต ให้รู้จักเรียนรู้การขายออนไลน์ให้มากขึ้น ปีนี้กรมการพัฒนาชุมชนตั้งเป้ายอดจำหน่ายสินค้าชุมชน 3 แสนล้านบาท จะผลักดันสินค้าในทุกรูปแบบ เร็วๆ นี้ จะเสนอรัฐบาลให้นำสินค้าชุมชน สินค้าโครงการหลวง มาจัดกระเช้าเป็นของขวัญมอบให้แก่นักท่องเที่ยวแต่ละจังหวัดจะต้องช่วยกันเพื่อให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืนแก่ประชาชน และจะช่วยกระตุ้นยอดจำหน่ายให้กับสินค้าชุมชนได้เป็นอย่างดี ส่วนศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดหนองคาย ทุกฝ่ายต้องบูรณาการร่วมกันในการให้มีประชาชน นักท่องเที่ยว มาแวะพัก แวะชมสินค้าที่จัดแสดง อาจจะร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอความร่วมมืออริษัททัวร์ให้พานักท่องเที่ยวมาแวะก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ จะนำมาซึ่งการจำหน่ายสินค้าชุมชนเหล่านี้

เมืองยศเปิดสะพาน'ข้าวเพอเลอ' ชูแหล่งเที่ยว-สร้างรายได้สู่ชุมชน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายบุญธรรม เลิศสุขี จุมนร่วมกับชาวบ้าน องค์การบริหารส่วน เกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น ตำบล (อบต.) โคนสำราญ และอำเภอ ประธานในพิธีเปิดสะพานไม้ หรือ "ข้าวเพอ เลอ" และเปิด "ตลาดข้าวเพอเลอ ห้วยสะ แห่งนี้ให้กลับมาใช้งาน และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมได้ตามเคย โดยมี นาย ไม่น่าแก่ อายุกว่า 70 ปี ซึ่งข้ามลำห้วยสะแบก ประเสริฐ ลือชาธนาภณท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด บ้านห้วยสะแบก อ.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา ยโสธร และ นายสุพิศ สามารถ นายอำเภอ จ.ยโสธร เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ เลิงนกทา ร่วมในการเปิดครั้งนี้

ชุมชนต่อไป และให้สถานที่แห่งนี้เป็นจุดเช็คอิน สำหรับสะพานไม้ ข้าวเพอเลอ เป็น อื่น สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าไปเที่ยวชม สะพานไม้เก่าแก่อายุกว่า 70 ปี มีความกว้าง ถ่ายรูป และศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ ประมาณ 2.50 เมตร ยาว 62 เมตร ใช้เป็น สะพานไม้แห่งนี้

ทั้งนี้ หลัง จากที่สะพานไม้แห่งนี้ ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาตั้งแต่ ปี 2561 แต่ต่อมา เมื่อช่วงปลายเดือน สิงหาคม 2562 ได้รับความเสียหายจากพายุ โทคลื่น พัดผ่านในพื้นที่จนทำให้เกิดมีฝนตกหนัก และมีน้ำท่วม จนส่งผลให้สะพานไม้แห่งนี้ถูกกระแสน้ำพัด จนพังเสียหายทั้งหมด ซึ่งภายหลังเกิดแล้ว จึงได้รับงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย เข้าไปดำเนินการบูรณะฟื้นฟูสิ่งสาธารณ ประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ให้ กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร่งด่วน ทางผู้นำ



สะพานข้ามลำห้วยสะแบก ส่วนคำว่า เพอเลอ เป็นภาษาผู้ไท แปลว่า เหลือเหลือ และในอดีต สะพานไม้แห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ ภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง จึงเป็นสะพานไม้เก่าแก่ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมาะที่จะพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับ คนในชุมชนต่อไป.

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15226

Col.Inch: 21.48

Ad Value: 33,294

ภาพขาว: มอบโฉนด

หน้า: 1(ล่างขวา)

PRValue (x3): 99,882

คลิป: สีสี่



มอบโฉนด - นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีมอบโฉนดที่ดินให้ประชาชนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ อ.สิงหนคร ในโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วประเทศ นำสุกคลายทุกข์ให้ประชาชน ที่ศาลาอเนกประสงค์ ทม.ม่วงงาม อ.สิงหนคร จ.สงขลา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน